

Ngày 18 Tháng 3 Năm 2024

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Khi chúng ta sắp kết thúc quá trình lựa chọn trường học cho năm học 2024-2025, chúng tôi muốn chia sẻ thông tin cập nhật quan trọng về những gì sẽ diễn ra trong những tuần tới. Một trong những cam kết mà chúng tôi đã thực hiện để cải thiện việc lựa chọn trường học sau năm ngoái là hỗ trợ những học sinh đủ điều kiện nhưng không được nhận vào tại các trường còn chỗ trống. Vì mục đích đó, những học sinh nào đủ tiêu chuẩn đã tham gia tuyển chọn trường cho năm học 2024-2025 và chưa được tuyển nhận từ một trường tuyển sinh dựa trên tiêu chí hoặc trường tuyển sinh toàn thành phố mà các em đã nộp đơn thì sẽ được nhận vào trường tuyển sinh dựa trên tiêu chí hoặc trường tuyển sinh thành phố nào có chỗ trống mà các em đáp ứng các tiêu chí.

Học sinh đủ điều kiện là những học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đã tham gia quá trình chọn trường, nộp đơn vào ít nhất một trường tuyển sinh dựa trên tiêu chí hoặc trường tuyển sinh toàn thành phố mà không nhận được thư tuyển nhận nào, và:

- chỉ được đưa vào danh sách chờ, **HOẶC**
- đã hoàn tất đơn ghi danh và tải lên tất cả các tài liệu thông qua trang chữ ký nhưng không nộp, **HOẶC**
- đã cung cấp điểm số và tài liệu về điểm danh nhưng không nộp được điểm học bạ theo quy định, không nộp đơn khiếu nại và do đó không nhận được bất kỳ đề nghị tuyển nhận nào trong danh sách chờ.

Học sinh đủ điều kiện sẽ được xếp vào các trường có chỗ trống dựa trên khả năng đáp ứng tiêu chí của trường. Quá trình xét duyệt sau xổ số này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng trong danh sách chờ hiện tại của bất kỳ học sinh nào. Gia đình của những học sinh đáp ứng đủ điều kiện cho quá trình xét duyệt sau xổ số này sẽ được liên hệ trực tiếp để cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Mặc dù chúng tôi đang chia sẻ thông điệp này với toàn bộ cộng đồng sở giáo dục để duy trì tính minh bạch trong việc lựa chọn trường học, nhưng hãy nhớ rằng quy trình xét duyệt sau xổ số này không áp dụng cho tất cả mọi người. **Chỉ những học sinh nào đã tham gia quá trình chọn trường và đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì mới nhận được thông tin liên lạc thêm về việc xét duyệt sau xổ số.** Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ mọi học sinh đủ điều kiện đã chọn tham gia lựa chọn trường trong việc tìm kiếm trường học tuyển sinh dựa trên tiêu chí hoặc trường tuyển sinh toàn thành phố phù hợp với họ - ngay cả khi đó không phải là lựa chọn đầu tiên của họ - đồng thời lấp đầy chỗ trống trong các trường học của chúng tôi. Chúng tôi mời bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi bổ sung của bạn trên [trang web chọn trường](#).

Cảm ơn bạn đã hợp tác. Phản hồi và ý kiến đóng góp từ các gia đình rất có giá trị khi chúng tôi tinh chỉnh quy trình lựa chọn trường học. Chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị cho con mình tương tượng và hiện thực hóa bất kỳ tương lai nào mà chúng mong muốn.

Trân trọng,

Ericka L. Washington
The School District of Philadelphia
Phó Phòng Ghi Danh & Tuyển Sinh